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Málefni Niðurstaða 

1. Skóladagatal 
2017-2018 

Farið yfir fyrstu drög að skóladagatali 2017 - 2018 
 

 

2. Skipting 
bekkja 

Farið yfir það skipulag varðandi skiptingu bekkja sem var samþykkt í 

skólaráði í júní 2016. En það er skoðað hvort það þurfi að stokka upp 

bekkjum þegar nemendur fara í 5. og 8. bekk. 

3. 
Skemmtilegar 
skólalóðir 

Farið yfir skýrslu frá Kópavogsbæ um Skemmtilegar skólalóðir. Fyrsti 

fundur verður í næstu viku með arkitekt og Friðriki Baldurssyni, 

garðyrkjustjóra Kópavogsbæjar. 

4. Spjaldtölvur Rætt um að það þyrfti að fara í það að setja skýrari reglur á unglingastigi 

varðandi nortkun á spjaldtölvum. Nemendur töluðu um að spjaldtölvurnar 

væru mismikið notaðar eftir kennurum. Þau ræddu líka að það væri 

aðalega snapchat sem væri að trufla. Skólaráð telur mjög mikilvægt að 

fara í það eftir áramót að setja reglur og það væri mikilvægt að nemendur 

og foreldrar ásamt stafsmönnum setji þær saman.  

5.Önnur mál Nemendur ræddu um að þau vildu að fleiri kennarar biðu upp á fleiri möguleika 

og fjölbreyttari á verkefnaskilum.  Þau ræddu líka að það þyrfti að breyta 
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kynningunni vegna eineltis. Hún sé orðin þreytt og hún grípi þau ekki. Einnig 

var rætt um að það verði settur upp hugmyndabanki fyrir nemendur. 

 

 


